
Fundur í skólaráði Sunnulækjarskóla 
 

8. fundur, haldinn 18. mars 2009, kl 17:00 

Mætt voru: Svanlaug Kjartansdóttir, Birgir Edwald, Anne B. Hansen og Geirmundur 

Sigurðsson sem ritaði fundargerð. 
 
1. Kynnt var foreldrabréf sem sent til allra foreldra og forráðamanna á upptökusvæði 

Sunnulækjarskóla þar sem foreldrum er boðið að velja að börn þeirra fari í Vallaskóla 
næsta vetur. 
 

2. Hagsýni og ráðdeild 
Rætt um kostnað og kostnaðarþætti.  Skólastjóri sagði frá hvaða leiðir er verið að fara 
til að gæta aðhalds í rekstrarkostnaði skólans. 
 

3. Það sem efst er á baugi 
Rætt um það sem efst er á baugi í skólastarfinu um þessar mundir. 

 
Ákveðið að halda næsta fund miðvikudaginn 29. apríl, kl 17:00. 
 

Fundi slitið kl 18:20 
 
GS/bed 
 
 


